

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ศึกษากรณีจังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตจังหวัดนครนายก 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตจังหวัดนครนายก และ 3) เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีประชากรทั้งสิ้น 351 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรได้จำนวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 88.3 แยกเป็นอำเภอเมืองนครนายก 216 คน และอำเภอปากพลี 94 คน ส่วนเครื่องมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่จัดสร้างขึ้นเองจากแนวคิดทฤษฎีที่ได้ศึกษา ด้านสังคม ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การคาดหวังในผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การติดต่อกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเป็นสมาชิกในชุมชนเป็นตัวแปรอิสระ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ใน 4 ด้าน คือ ร่วมศึกษาค้นหาปัญหา ร่วมในการวางแผนร่วมในการดำเนินงานและร่วมในการติดตามผล

ผลการศึกษามีดังนี้

การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะ

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดนครนายก ควรส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนมากขึ้น โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งให้เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ครอบครัว และชุมชน สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มทางสังคมให้มากขึ้น และสนับสนุนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น กำหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยเฉพาะให้ประชาชนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสมบัติของชุมชนให้มากขึ้น